



ชีพรายวัน

งานประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จ.เลย
โทร. 0-4283-5224-8 โทรสาร. 0-4281-1143

ภาคีสถิตยสถานเพื่อประชาสัมพันธ์สาธารณะสงัดที่งานประชาสัมพันธ์ชั้น 1 อาคารเรียนรอบ 8 ชั้น หรือทาง Mail : pr.lru@hotmail.com

ปีที่ 37 ฉบับที่ 1925 ประจำวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560



- 1.สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง
- 2.จอดรถในบริเวณที่ให้จอด
- 3.ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอเชิญชวนนักศึกษา

รักษาวินัยจราจร โดยปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด สวมหมวกนิรภัย
ทุกครั้งเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์เข้า - ออก มหาวิทยาลัยฯ

ข่าว...จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ผ่านมามีข้อสรุปที่สำคัญ
ที่มหาวิทยาลัยต้องรีบนำไปดำเนินการ คือ การดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเกี่ยวกับ
การพัฒนาท้องถิ่นการผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาระบบบริหารจัดการซึ่งการพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ที่มหาวิทยาลัยของเราต้องรีบ
ดำเนินการและทำนองคมนตริพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
จะติดตามผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยของเราประมาณเดือน
พฤษภาคมปี 61 เราต้องเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดน่าจะเป็น
มหาวิทยาลัยสุดท้ายของการตรวจเยี่ยม

ผมได้ประชุมชี้แจงแนวทางที่คณะต้องดำเนินการไปได้
ระยะหนึ่งแล้วโดยผ่านการจัดสรรงบประมาณลงสาขา
แต่มีบางหน่วยงานที่ยังไม่ชัดเจนในขั้นตอนและวิธีการ
จึงขอชี้แจงเพิ่มเติมผ่านข่าวสารฉบับนี้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นนั้น
ก่อนทำโครงการให้ผู้บริหารระดับคณะได้กำหนดพื้นที่
แล้วลงพื้นที่เพื่อศึกษาปัญหาความต้องการ หลังจากนั้นนำข้อมูล
มาประชุมกันเพื่อออกแบบกิจกรรมหรือโครงการให้สาขาต่างๆ
ที่สังกัดคณะดำเนินการซึ่งจะได้แก้ปัญหาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
และยั่งยืนข้อมูลที่จะใช้ในการตรวจเยี่ยมจะชัดเจน

ส่วนการดำเนินงานที่ผ่านมาแล้วก็ขอให้ข้อมูลย้อนหลัง
และดำเนินการตามที่กล่าวมา ทุกๆ คณะควรรีบดำเนินการ
จากข้อมูลที่สาขาได้ของงบประมาณดำเนินการกิจกรรมต่างๆ
ยังมีบางคณะที่ยังดำเนินการได้น้อย ขอให้รีบดำเนินการครบ
งบประมาณด้านการวิจัย ที่ลงสาขาหากท่านอาจารย์มีงานวิจัย
ที่ค้างอยู่ขอให้ รีบดำเนินการให้เสร็จก่อนครับ เขียนบทที่ 5

เรียบร้อยแล้วผมจะอนุมัติให้ดำเนินการครับเพื่อให้อาจารย์ได้มี
งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่สำคัญคือต้องการ
ให้อาจารย์ทุกท่านได้มีผลงานส่งขอตำแหน่งทางวิชาการครับ

การทำงานในมหาวิทยาลัยต้องการพลังความสามารถ
จากอาจารย์ทุกท่านการได้เข้ามาทำงานในหน่วยงานต่างๆ
จะทำให้อาจารย์ มีประสบการณ์ ได้รู้จักการตัดสินใจแก้ปัญหา
ต่างๆ ซึ่งทุกท่านที่มีความพร้อมจะต้องเข้ามาเป็นผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัยในอนาคต พระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ที่ 9
ท่านทรงตรัสไว้ว่าอยากให้คนดีเข้ามาทำงานเพื่อทำให้องค์กร
เจริญก้าวหน้า มหาวิทยาลัยของเราก็ต้องการให้อาจารย์ได้เข้ามา
ทำงานในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยกันสร้างสรรค์
องค์กรของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไป การเข้ามาทำงานใน
แต่ละหน่วยงานจะได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป
เมื่อโอกาสข้างหน้าได้เข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารการทำงาน
ก็จะมีประสิทธิภาพสูงครับ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ผมได้ไปเปิดงานสัปดาห์
สัมพันธ์ครั้งที่ 2 ต้องขอขอบคุณผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร
โรงเรียนสาธิตที่ได้ตั้งใจจัดงานได้เป็นอย่างดีมีผู้ปกครองเข้ามา
ร่วมงานเป็นจำนวนมาก โรงเรียนสาธิตจัดการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีทางการศึกษาในแต่ละวัยโดยเฉพาะระดับปฐมวัย
เน้นเรียนปนเล่น ไม่ใช่ให้อ่านหนังสือได้ซึ่งจะเป็นการ
เร่งนักเรียนเกินไปความสนุกในการเรียนและความคิดสร้างสรรค์
จะหายไป ในปัจจุบันเราเปิดการเรียนการสอนถึงมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 แล้ว อาจารย์ที่สอนเป็นอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยของเรา
ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป บางท่านสำเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาเอก ผมได้ประชุมอาจารย์ผู้สอนและเน้นให้ดูแล
นักเรียนให้ดีให้เขามีพัฒนาการในทางที่ดีเป็น คนดี คนเก่ง
และมีความสุข สิ่งเหล่านี้ จะทำให้โรงเรียนสาธิต มีชื่อเสียง
ในอนาคตคงต้องใช้เวลาสักกระยะหนึ่ง ผมได้มอบหมายให้
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตได้จัดอาจารย์ชาวต่างชาติ
ไปสอนภาษาอังกฤษให้และต้องมีทุกภาคเรียน นักเรียนจะได้เก่ง
ภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับมัธยม

ในปีการศึกษา 61 จะเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 หนึ่งห้องเรียนจัดการเรียนการสอน
สายวิทยาศาสตร์เพราะเรามีอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ที่พร้อม
มากที่สุดในช่วงนี้เลยก็ขอประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์
และบุคลากรทุกท่าน และขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิต
ของเราให้ด้วยครับ

สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนได้มีการอบรมการเขียนค่างานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ผมได้ไปร่วมงานทั้งพิธีเปิดและพิธีปิดและได้กล่าวชี้แจง ให้ทุกท่านได้ทราบว่าการทำงานในแต่ละตำแหน่งขอให้ทำงานแบบมีอาชีพตั้งใจทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุดก่อนตั้งแต่ผมได้เข้ามาทำงานก็ได้พยายามชี้แจงเรื่องเหล่านี้ให้บุคลากรทุกท่านได้ทราบหากไม่ทำงานตามบทบาทหน้าที่ให้ดีที่สุดผลงานที่ออกมาจะไม่มีประสิทธิภาพเมื่อผู้บริหารพบก็ต้องมีการแนะนำบางครั้งอาจจะต้องเชิญมาพูดคุยกันผมอยากเห็นทุกท่านได้ทำงานตามหน้าที่ให้ดีที่สุดก่อนการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นผู้บริหารสายสนับสนุนเต็มทีครับจากการที่ออกกำกับติดตามและท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้รายงานยังมีบางท่านที่ทำงานไม่เต็มศักยภาพมหาวิทยาลัยคงต้องเรียกมาชี้แจงและกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานต่อไปหากยังดำเนินการไม่มีประสิทธิภาพก็คงจะปฏิบัติตามระเบียบราชการต่อไป

การทำงานให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายขอให้มีความถูกต้องตามระเบียบ การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุครับผมเมื่อมีการชี้แจงให้แก่ใจจากผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกรุณาทำให้เรียบร้อยครับมีหลายโครงการเมื่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจสอบต้องคืนเงิน ต้องตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายปีก็ตาม ทำให้เสียเวลาและขวัญกำลังใจในการทำงานครับ **แต่หากว่าทำงานแล้วติดขัด ผู้บริหารให้ทำผิดระเบียบ ขอให้แจ้งมาได้ที่ผมเช่นกันครับ จะได้ช่วยกันแก้ปัญหา**

ในช่วงปิดภาคเรียนนี้คณาจารย์คงมีงานที่สำคัญคือการตัดเกรดการเตรียมการสอน และอื่นๆ มหาวิทยาลัยจะจัดอบรมให้คณาจารย์ทุกท่านในเรื่องของ Active learning เพื่อให้อาจารย์ได้มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ให้มากขึ้น มหาวิทยาลัย จะได้แจ้งให้คณาจารย์ทุกท่านได้ทราบต่อไปครับ

เรื่องที่ผมคิดว่าสำคัญอย่างยิ่งในตอนนี้เป็นคือ การสร้างระเบียบวินัยให้กับนักศึกษา ของเราตั้งแต่การเข้าเรียน การมีระเบียบวินัยในการเรียน การส่งงาน อื่นๆ และการปฏิบัติตามระเบียบจรรยาบรรณ ผมได้ดำเนินการเป็นเบื้องต้นแล้ว คือการรณรงค์ช่วงนี้ให้เจ้าหน้าที่งานจรรยาบรรณได้แจกข้อความให้ใส่หมวกกันน็อค มีป้ายข้อความแจ้งต่างๆ ที่และได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษากำหนดแนวทางปฏิบัติเปิดเทอม 2/2560 จะประชุมนักศึกษาทุกคนทุกชั้นปี แยกมาตรการให้รับทราบหลังจากนั้นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาและบุคลากรทุกคนต้องใส่หมวกกันน็อคในการขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าภายในมหาวิทยาลัยเป้าหมายก็คือต้องการให้ทุกคนเดินทางอย่างปลอดภัย ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีทางจังหวัดก็มีกรดำเนินการในเรื่องนี้ การทำงานจะสำเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกท่านก็ขอให้ช่วยกันครับ หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตาม ผมคงแจ้งรายชื่อไปที่คณะให้ดำเนินการ อย่างเช่น ทำงาน

จิตอาสาในวันหยุดจะเป็นนายโหมหรือวิทยาลัยหรือภายนอกก็ได้ให้คณะแจ้งผู้ปกครอง และให้คณะดำเนินการตามความเหมาะสมอื่นๆ

มหาวิทยาลัยจะได้จัดงานกีฬานักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2561 และ 11-12 กุมภาพันธ์ 2561 ช่วงนี้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษากำลังเตรียมงานจะมีการประชุมกันวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ครับก็ขอให้คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านได้เข้ามาช่วยกันครับเราคงต้องเตรียมงานให้พร้อมมากที่สุดตอนนี้อย่างมหาวิทยาลัยได้อบรมถึงประมาณให้แล้วจำนวน 12 ล้านบาทครับ แต่เห็นว่าที่อื่นๆ ใช้ง่านกว่านี้ ก็คงต้องใช้ง่านประมาณให้ประหยัดแต่ต้องให้งานมีประสิทธิภาพมากที่สุดตั้งแต่การต้อนรับและการจัดการแข่งขัน คณะกรรมการ ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคงได้เสนอความคิดเห็นและช่วยกันดำเนินงานให้ดีที่สุด

กองกิจการในพระองค์ 904 สำนักงานราชเลขาธิการในพระองค์พระที่นั่ง อัมพรสถาน ได้แจ้งเรื่องเสด็จไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558-2559 ด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไป พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เวลา 16.00 น. และ 19.00 น. วันที่ 16-19 และ 21-22 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมมหาสิริวงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 16 มีนาคม 2561 ครับ ในช่วงนี้ได้เตรียมการเบื้องต้นแล้วเช่น การเตรียมผู้อ่านการจัดเตรียมรายชื่อบัณฑิตและวางแผนการฝึกซ้อม ผมได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้เตรียมการเบื้องต้นแล้วครับ สวัสดีครับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชวรี อินโย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

- ที่ปรึกษา :** ผศ.ดร.เชวรี อินโย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
- บรรณาธิการ :** นายกนก นามคันที
- อาจารย์ตรวจแวง :** รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
- อาจารย์อยู่แวง :** นายชวลิต ยศสุนทร
- เจ้าหน้าที่อยู่แวง:** 1.นายชาญชัย รามศิริ 2.นายตั๋ย โสภณทัต 3.นายสมจิตต แสงสว่าง 4.นายฤทธิพล ดวงศรี 5.ว่าที่ ร.ต.ปฐมพงษ์ มุลทา 6.นายพิทักษ์ สุขบัว 7.นายอภิเชษฐ์ นาสถียร
- เจ้าหน้าที่รักษาแวงยาม-แวงพาหนะ :** นายครรชิต บุญไชยะ
- เขียนข่าว/พิมพ์/ผู้ตรวจ:** นางสาวอรอุมา วงศ์กิตตะ